

BÁO CÁO THẨM TRA

**Công tác giải quyết, xét xử và thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016 - 2021;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 17/BC-TA ngày 18/02/2021 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua nghiên cứu, thẩm tra Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Pháp chế huyện tổng hợp báo cáo như sau:

I. Công tác giải quyết, xét xử và thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Kết quả đạt được

Cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả đạt được nhiệm kỳ 2016 - 2021 của TAND huyện. TAND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chất lượng xét xử được nâng lên đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Tổng số vụ, việc TAND huyện thụ lý, giải quyết, xét xử 1497/1536 vụ, đạt tỉ lệ 97,5% (bao gồm án hình sự và dân sự và các loại án khác); hiện tiếp tục giải quyết 39 vụ trong thời hạn Luật định. Thực hiện 100% việc ủy thác tư pháp. Thực hiện công khai 877 bản án. Tổ chức 19 phiên Tòa rút kinh nghiệm.

Trong công tác xét xử án hình sự đã đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai tại phiên tòa. Các vụ án đã thụ lý được giải quyết 100% trong thời hạn luật định, không có án oan sai. Trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự Tòa án luôn đề cao công tác hòa giải, tôn trọng sự thỏa thuận và quyền tự quyết định của các bên đương sự theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trong công tác thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành. Việc hoãn thi hành án đều đúng quy định của pháp luật (trong nhiệm kỳ, tổng số người bị kết án là 576 người. Đã thi hành 563 người đạt tỉ lệ 97,7%). Tòa án đã phối hợp tốt với cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự; Công an huyện Tuần Giáo đưa những người bị kết án đi thi hành đầy đủ, kịp thời, không có trường hợp nào để quá thời hạn không ra quyết định thi hành án.

Trong nhiệm kỳ, TAND huyện đã tổ chức 71 phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án, trụ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Pháp luật tới nhân dân.

Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa TAND huyện với đoàn Hội thẩm nhân dân huyện trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, xét xử đảm bảo theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

Trong hoạt động chức năng nhiệm vụ của mình có thời điểm chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu dẫn tới trong nhiệm kỳ có 03 vụ hình sự kháng cáo, kháng nghị bị cấp phúc thẩm hủy điều tra lại, hủy sửa một phần bản án: Vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (*Nguyễn Hải Phong*); Vụ cố ý gây thương tích (*Cà Văn Quân và đồng bọn*) và Vụ đánh bạc (*Ngô Đức Hiếu và đồng bọn*). 01 vụ kinh doanh thương mại bị TA cấp phúc thẩm hủy giải quyết lại (*Nguyên đơn công ty TNHH vina Tiên Phong, bị đơn công ty Khoáng sản Hà Nội Điện Biên và khai thác chế biến khoáng sản Việt*);

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác và một số giải pháp thực hiện năm 2021

Nhất trí với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các loại án của Tòa án nhân dân huyện theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

III. Kiến nghị

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ VN huyện triển khai tốt công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự Hội thẩm nhân dân đảm bảo đủ số lượng và chất lượng trình HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục nâng cao hơn chất lượng xét xử các loại án. Không ngừng trau dồi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo giải quyết các loại án theo trình tự Pháp luật (*tránh án tồn đọng kéo dài*).

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức người dân trong việc "*Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật*".

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc và thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Pháp chế trình kỳ họp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Các thành viên các Ban của HĐND;
- ĐB HĐND huyện khóa XX;
- Lưu BPC, VP:

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Lê Thị Thanh Thùy
Lê Thị Thanh Thùy